



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๙๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๒ ปีที่ ๓๐
ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT - รมรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี
- ❖ กทม.เร่งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. ๖๔
- ❖ จัดทำแผนเร่งรัดฟื้นฟูคลองแสนแสบ ๔ ด้าน - บูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ
- ❖ เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการป้องกันโควิด-๑๙ หลังมีมาตรการผ่อนคลาย

❖ ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT - รมรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำระบบ AiMASK มาใช้ตรวจวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัยของคนไทย ซึ่งจากการประเมินพบว่าในเขตดอนเมือง มีประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ รองลงมา คือ เขตบางกะปิว่าที่ผ่านมาสักอนามัยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ (DMHTT) ประกอบด้วย Distancing : เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing : สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน Thai Cha Na : เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ให้คลุมทั้งปากและจมูก ไม่ควรใช้มือสัมผัสหน้ากาก และไม่ดึงหน้ากากไว้ได้จุมก หรือได้คาง และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่ ไอ จาม และพูดคุยเสียงดัง ขณะเดียวกันได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า รวมถึงวิธีการจัดเก็บหน้ากากผ้าที่ใช่แล้ว ตลอดจนกำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังจัดทำอินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-๑๙ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook Website กลุ่มไลน์ และ QR code สำนักอนามัย

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สำนักงานเขตดอนเมือง และกลุ่ม Line กรรมการชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า รวมถึงเน้นย้ำวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกต้องให้กับประชาชน อีกทั้งลงพื้นที่รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ในสถานประกอบการ สถานที่แออัด หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะ

นายวิรัช พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวว่า สำนักเขตบางกะปิได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกช่องทาง ทั้งทางเสียง ทางสัญลักษณ์ และสื่อต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง และทราบถึงประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

❖ กทม.เร่งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. ๖๔

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ และหลอดไฟริมถนนเริ่มเสื่อมสภาพ ขาดการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นอันตรายกับประชาชนในการสัญจรว่า สำนักการโยธาได้รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าที่ดับในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นการเร่งด่วน โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น ๖ โซน และเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนในเส้นทางที่ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการชำรุดมากได้ของบประมาณปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดซ่อมโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานเขต การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฟ้านครหลวงขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางและเร่งรัดแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก สายรอง และตรอกซอยต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้ประชาชน

❖ จัดทำแผนเร่งรัดฟื้นฟูคลองแสนแสบ ๔ ด้าน - บูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแสนแสบมอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ กทม.รวบรวมแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เสนอให้อนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ว่า ที่ผ่านมากทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ตามแผนระยะเร่งด่วน (ปี ๒๕๖๔) รวม ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาาระบบขนส่งทางน้ำ โดยจัดหาเรือไฟฟ้า ก่อสร้างท่าเรือ และบริหารจัดการการเดินเรือ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ด้านการแก้ไขมลภาวะทางน้ำ เร่งรัดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขุดลอกคลองและตะกอนดินเลน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ส่วนแผนงานระยะกลาง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มอีก ๑ แห่ง ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มอีก ๒ ส่วน สำหรับแผนงานระยะยาว จะผลักดันการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มอีก ๕ แห่ง เพื่อให้สามารถรวบรวมและบำบัดน้ำเสียได้ตลอดแนวคลองแสนแสบ

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ โดยร่วมกับกรมเจ้าท่า กรมธนารักษ์ และบริษัทเอกชนพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ การก่อสร้างท่าเรือ การจัดหาเรือไฟฟ้าและการบริหารจัดการเดินเรือ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ ทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลอง ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ทางเดินเท้า ผนังเขื่อน ราวกันตก ตลอดจนร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ โดยสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำแก่อาคารสถานประกอบการริมคลอง ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ซึ่งจะติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แหล่งกำเนิดน้ำเสียปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

❖ **เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการป้องกันโควิด-๑๙ หลังมีมาตรการผ่อนคลาย**

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดได้ถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า สำนักเทศกิจได้ประสานชุดตรวจบูรณาการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร และสถานประกอบการเป็นประจำทุกวัน ขณะเดียวกันได้เข้มงวดตรวจสอบพร้อมทั้งแนะนำให้ร้านอาหาร สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม กำชับให้สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือประจำร้าน เพิ่มรอบทำความสะอาดร้าน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก ตลอดจนแนะนำให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีคำสั่ง หรือประกาศสั่งปิด ๑,๕๗๑ แห่ง และตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิด ๕,๘๓๕ แห่ง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร